

**สรุปผลงานภารกิจของสำนักพัฒนาบุคลากร**  
**โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ**  
**กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการคัดเลือกพนักงาน “ระดับชำนาญการ” ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมหรือผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบเพื่อเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่ง “ระดับชำนาญการพิเศษ” โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่ง ที่ ๔๘ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) จำนวน ๒๕๕ คน ในกรณีนี้ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาบุคลากร ในฐานะส่วนงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อรองรับพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่ง “ระดับชำนาญการพิเศษ” ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเหมาะสมกับบทบาทของตำแหน่ง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนำหลักการสำคัญจากยุทธศาสตร์ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้งและการบริการดิจิทัล กลยุทธ์ : เร่งรัดการพัฒนาเพื่อยกระดับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรองรับการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ เพื่อให้บุคลากรในทุกระดับตำแหน่งมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ สำรวจสถานที่จัดอบรม / ศึกษาดูงานในประเทศ

กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงานในประเทศ

สำนักพัฒนาบุคลากรได้เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ (ระยะเวลา ๑๕ วัน อบรมต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยรูปแบบการอบรมจะมีทั้งรวมกลุ่มอบรมและแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ตามกลุ่มภารกิจ และเพื่อให้การจัดทำหลักสูตรการอบรมเป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนสามารถกำหนดเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมครบถ้วน และครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมพนักงานตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมพิจารณา ร่างโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



-๒-



การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๒  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง





โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาร่างโครงสร้างหลักสูตรการอบรมพนักงานระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง และเพื่อให้การจัดทำหลักสูตรการอบรมพนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดให้มีการอบรมทั้งผ่านระบบ Online และ On-site ซึ่งทุกกลุ่มงานแบ่งหลักสูตรการอบรมเป็น ๓ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๕๑ ชั่วโมง ภาควิชาความเชี่ยวชาญตามสายงานอาชีพ จำนวน ๔๙ ชั่วโมง และภาควิชาเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ จำนวน ๒๕ ชั่วโมง ทั้งนี้ แบ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ Online จำนวน ๒๒ ชั่วโมง และการอบรมแบบ on-site จำนวน ๑๐๓ ชั่วโมง (ระยะเวลา ๑๕ วัน) เพื่อให้การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับประโยชน์สูงสุด และผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อให้เกิดความสามัคคีสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน จึงส่งผลให้การกำหนดสถานที่ในการฝึกอบรมดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ แต่เพื่อประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรมและเพื่อประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้เร่งดำเนินการจัดอบรมพนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษโดยเร็วต่อไป